

có đại diện của Đoàn thanh niên cùng cấp tham gia, thảo luận và giải quyết những vấn đề có liên quan đến thanh niên.

6. Ủy ban Khoa học xã hội (và các Viện khoa học có liên quan) cần cộng tác với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến thanh niên và thiếu nhi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ngành ở trung ương mà chức năng có quan hệ nhiều đến nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên, hoặc các ngành có đông đảo thanh niên làm việc, Ủy ban Nhân dân các cấp cần phân công cán bộ lãnh đạo và có quy chế làm việc thích hợp để theo dõi tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thanh niên, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết này.

2. Hàng năm khi báo cáo tình hình hoạt động của ngành và của địa phương lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành có liên quan của Hội đồng Bộ trưởng và Ủy ban Nhân dân các cấp phải coi việc thực hiện Nghị quyết này là một nội dung quan trọng trong báo cáo.

3. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng giữ liên hệ thường xuyên với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết này; định kỳ tổ chức các buổi làm việc giữa Thường vụ

Hội đồng Bộ trưởng với Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

T. M. Hội đồng Bộ trưởng
 Chủ tịch
 PHẠM VĂN ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 124-CT ngày 13-5-1986 về việc tổ chức Những ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm phát huy thành quả thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Bộ Văn hóa và Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam được giao tổ chức Những ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội trong tháng 10 năm 1986.

Thông qua các hoạt động như triển lãm, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, hội thảo... « Những ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam » nhằm mục đích nêu cao đường lối văn hóa đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta và biểu dương các thành quả văn hóa to lớn trong suốt 40 năm qua,

đặc biệt là 10 năm gần đây trong tất cả các thành phần dân tộc trên mọi miền đất nước.

Cùng với các hoạt động khác, «*Những ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam*» góp phần vào không khí phấn khởi chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu:

— Bộ Văn hóa cùng Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam lập thành Ban Tổ chức và phối hợp với các ngành có liên quan đề chỉ đạo, tổ chức «*Những ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam*», hướng dẫn nội dung và cách thể hiện để đạt được yêu cầu đã nêu trên một cách thiết thực, với tinh thần triệt để tiết kiệm.

Các ngành có liên quan như Tổng Công đoàn Việt Nam, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Phát thanh và truyền hình, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Tài chính có nhiệm vụ tham gia góp phần vào các hoạt động của «*Những ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam*».

— Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là những địa phương có các thành phần dân tộc, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương cung cấp những tài liệu, những hiện vật cần thiết cho Ban tổ chức, và tham gia thể hiện tốt phần của mình vào «*Những ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam*».

— Bộ trưởng Bộ Văn hóa có trách nhiệm báo cáo dự án chương trình và nội dung hoạt động cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trong thời hạn một tháng.

K. T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Phó Chủ tịch
TỔ HỮU

QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 126-CT ngày 15-5-1986 về việc bổ sung một số chế độ đối với người đi làm nghĩa vụ dân công phục vụ chiến đấu ở các xã, huyện biên giới thuộc 6 tỉnh biên giới Việt — Trung.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Đề bảo đảm nhu cầu thiết yếu về đời sống và tạo điều kiện cho người đi làm nghĩa vụ dân công phục vụ chiến đấu ở các xã, huyện biên giới thuộc 6 tỉnh biên giới Việt — Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Người đi làm nghĩa vụ dân công ở các xã, huyện biên giới thuộc 6 tỉnh biên giới Việt — Trung trực tiếp